

# Phòng, chống dịch bệnh theo mùa

Khí hậu đang trong thời điểm nóng ẩm, mưa nhiều, là điều kiện thuận lợi cho các nguồn truyền nhiễm phát triển, dẫn đến nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh nguy hiểm. Để bảo vệ sức khỏe nhân dân, ngành Y tế đã chủ động triển khai nhiều hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo mùa.

Xác định tình hình dịch bệnh năm nay có nhiều diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm, Sở Y tế đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh (PCDB) trong toàn hệ thống. Đồng thời, yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị, vật tư, hóa chất đáp ứng tốt nhất yêu cầu của công tác PCDB trên địa bàn. Các bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng cơ sở thuốc, nhân lực, giường bệnh phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân, bảo đảm điều trị hiệu quả, hạn chế thấp nhất tình trạng bệnh nhân tử vong nếu có dịch bệnh xảy ra. Bác sĩ Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện sớm dịch bệnh và quay vùng dịch bệnh nếu dịch bệnh xảy ra, ngành Y tế đã chủ động tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao năng lực cho hệ thống y tế dự phòng, y tế tuyến dưới. Trong đó, chú trọng các khu vực nguy cơ cao như các xã xa trung tâm,



Các em học sinh thực hành vệ sinh tay trong trường học phòng, chống dịch bệnh.

các địa phương đã từng xuất hiện các ổ dịch bệnh truyền nhiễm trong những năm trước. Riêng mùa hè với đặc thù thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, thường xuất hiện và dễ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm não vi rút, cúm, tiêu chảy, đau mắt đỏ. Đặc biệt, sau các đợt nắng nóng bất thường

với nhiệt độ trung bình cao, thời tiết miền Bắc nói chung, Thái Bình nói riêng lại chuyển sang những ngày mưa rả rích kéo dài làm cho không khí luôn ẩm ướt. Ngoài tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân, khí hậu nóng ẩm là điều kiện lý tưởng cho các loại nấm mốc, vi khuẩn, côn trùng gây bệnh phát triển mạnh, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các dịch

bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra, mùa hè cũng là thời gian người dân gia tăng hoạt động đi, du lịch. Vì vậy, việc kiểm soát, quản lý nguồn truyền bệnh cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Để bảo vệ sức khỏe người dân, không chủ quan, tránh để dịch bệnh bùng phát ra diện rộng, Sở Y tế đã chú trọng tổ chức giao ban riêng với hệ y tế dự phòng, sát sao nắm bắt tình hình

dịch bệnh và kịp thời triển khai công tác PCDB. Sở Y tế cũng chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng, trung tâm y tế các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp PCDB phù hợp. Đồng thời, triển khai kế hoạch PCDB dựa vào cộng đồng; ra quân vệ sinh môi trường, phun hóa chất PCDB tại các xã, phường trọng điểm...

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, trung tâm y tế các huyện, thành phố đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động PCDB, chủ trọng các dịch bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong mùa hè. Đồng thời, tổ chức nhiều buổi phát động, ra quân vệ sinh môi trường, phun hóa chất các khu dân cư; tổ chức hàng trăm buổi truyền thông trực tiếp về PCDB tại cộng đồng. Qua đó giúp nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương về vai trò của công tác PCDB. Vận động cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương không chủ quan, có ý thức chủ động, tích cực phối hợp với ngành Y tế trong các hoạt động giám sát, quản lý dịch bệnh, phun hóa chất phòng dịch bệnh. Cán bộ trung tâm y tế, trạm y tế và cộng tác viên y tế giám sát tình hình dịch bệnh tại cơ sở, hướng dẫn, vận động người dân thường xuyên thực hiện vệ sinh môi trường tại khu dân cư, loại bỏ các vật liệu

phế thải, các hốc nước tự nhiên; thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, bảo đảm an toàn thực phẩm, ăn chín, uống sôi... để phòng dịch bệnh.

Bác sĩ Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế khuyến cáo: Trong tháng đầu mùa hè, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các ca bệnh truyền nhiễm theo mùa như tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm vi rút... Tình hình dịch bệnh trong nước đang có những diễn biến phức tạp; thời tiết lại thuận lợi cho dịch bệnh lây lan, phát triển. Để PCDB hiệu quả, mỗi người dân cần tích cực phối hợp với ngành Y tế, thực hiện đầy đủ nội dung các giải pháp PCDB truyền nhiễm theo mùa mà ngành Y tế đưa ra. Bên cạnh đó, người dân nên chủ động đi tiêm chủng đối với những bệnh đã có vắc-xin phòng, chống bởi đây là cách phòng bệnh hiệu quả nhất. Khi phát hiện có dấu hiệu bất thường nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị kịp thời, không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà mà không có hướng dẫn của y bác sĩ. Để PCDB truyền nhiễm bùng phát, bên cạnh nỗ lực của ngành Y tế, rất mong có sự chung tay vào cuộc, quan tâm chỉ đạo, tham gia tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể người dân.

HA DUNG

## Hội thảo về phát triển bền vững biển Việt Nam

(chinhphu.vn) Vừa qua, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội thảo về phát triển bền vững biển Việt Nam.

Tham dự hội thảo có đại diện các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu về biển.

Tại hội thảo, các ý kiến đã khẳng định những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế biển thời gian qua, đặc biệt là các lĩnh vực về du lịch, khai thác và chế biến thủy sản; phát triển hạ tầng và các khu kinh tế ven biển; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế biển. Đồng thời, đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp tăng cường phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu - nước biển dâng.

Hội thảo cũng trao đổi kinh nghiệm về phát triển biển bền vững của các địa phương để có thể nhân rộng, triển khai trên phạm vi cả nước trong thời gian tới.

## Chương trình học tiếng Anh mới trên đài phát thanh quốc gia



(nhandan.com.vn) Số phát sóng đầu tiên của sê-ri chương trình học tiếng Anh qua đài phát thanh, một sản phẩm học tiếng Anh toàn cầu của Hội đồng Anh với tên gọi Khách sạn Middleton Hall đã chính thức lên sóng ngày 18/7, vào các khung giờ 10 giờ 15 phút, 13 giờ 30 phút và 23 giờ trên kênh VOV2 tại tần số 549 MHz AM và 96,5 MHz FM, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thuộc chương trình toàn cầu của Hội đồng Anh, Learn English Obla Air Radio Show - chương trình học tiếng Anh Obla Air trên sóng phát thanh - đã chính thức được giới thiệu tới thính giả nghe đài của Việt Nam kể từ năm 2015.

Trong giai đoạn hơn hai năm từ tháng 10/2015 tới tháng 6/2018, Hội đồng Anh tại Việt Nam đã phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng chương trình này trên các kênh VOV2 (kênh văn hóa, xã hội và giáo dục) và VOV5 (hệ phát thanh đối ngoại quốc gia).

Tiếp nối thành công của chương trình Obla Air, Hội đồng Anh và Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phối hợp phát sóng sê-ri chương trình mới mang tên Middleton Hall. Middleton Hall xoay quanh câu chuyện về một khách sạn nhỏ ở ngoại ô London, khám phá những thăng trầm trong cuộc sống hàng ngày của ông chủ khách sạn Charles Middleton, bà vợ Janet và người quản lý khách sạn Sitwell.

Middleton Hall có cùng format như Obla Air. Mỗi sê-ri gồm 20 tập, mỗi tập có thời lượng 15 phút, giúp người nghe mở rộng vốn từ vựng, ngữ pháp và nâng cao khả năng phát âm và hiểu tiếng Anh. Đây là sê-ri chương trình phát sóng trực tiếp trên đài phát thanh dành cho những thính giả có trình độ tiếng Anh A2 theo khung tham chiếu chung châu Âu, một chương trình rất phù hợp, góp phần hỗ trợ người học tăng cường năng lực tiếng Anh theo mục tiêu đã đề ra của đề án ngoại ngữ quốc gia.

Trước đó, VOV5 (104 MHz FM), kênh FM tiếng Anh 24/7 mới của Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đã phát sóng mỗi tuần một tập Middleton Hall bắt đầu từ ngày 4/6/2018 từ 9 giờ 15 phút đến 9 giờ 30 phút và phát lại mỗi hai giờ một lần trong ngày. Hai kênh VOV2 và VOV5 đều được phủ sóng toàn quốc. Chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Hội đồng Anh và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp thực hiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút được hàng triệu khán giả Việt Nam và giúp họ nâng cao năng lực tiếng Anh.

NGUYỄN CƯỜNG

Những năm qua, Công ty Cổ phần May xuất khẩu Thái Bình đều tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể (TULĐTT) nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động. TULĐTT là cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên trong quan hệ lao động, trên cơ sở đó xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, cùng nhau hợp tác vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cũng là công cụ quan trọng của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ NLĐ. Vì vậy, trong nhiều năm qua, Công đoàn Công ty Cổ phần May xuất khẩu Thái Bình đặc biệt quan tâm, phối hợp cùng chuyên môn triển khai xây dựng, thương lượng, ký kết thực hiện TULĐTT tại doanh nghiệp. Ông Trần Anh Minh, Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ: Để nâng cao chất lượng TULĐTT, hàng năm Công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị NLĐ, thông qua hội nghị đã phát huy được quyền làm chủ trực tiếp của NLĐ trong việc xây dựng TULĐTT. Nội dung TULĐTT tập trung vào một số nội dung đem lại lợi ích cho NLĐ như: áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn quy

## CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU THÁI BÌNH Nâng cao chất lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể



Công ty Cổ phần May xuất khẩu Thái Bình tạo mọi điều kiện cho người lao động trong quá trình làm việc.

định pháp luật, lương tháng thứ 13, tổ chức các phong trào thi đua, các khoản tiền thưởng, hỗ trợ tiền tàu xe cho công nhân, nghỉ phép năm, quy định thêm ngày nghỉ có hưởng lương trong năm và nghỉ việc riêng có hưởng lương, ưu tiên tuyển dụng con em công nhân trong doanh nghiệp có đủ

điều kiện vào làm việc, hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề, hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, tăng ca nhân ngày lễ, tết, sinh nhật, tham quan, nghỉ mát, thăm hỏi hiếu, hỷ, trợ cấp cho nữ công nhân sau sinh, khen thưởng con công nhân học giỏi, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ.

Công đoàn chủ động tổ chức đối thoại định kỳ, đối thoại đột xuất giữa người sử dụng lao động với NLĐ những vấn đề liên quan đến sản xuất, kinh doanh, thời gian làm việc và một số chế độ khác liên quan đến NLĐ. Cùng với chuyên môn thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động,

phòng, chống cháy, nổ, tạo môi trường, điều kiện làm việc bảo đảm vệ sinh, thoáng mát sạch sẽ. Tổ chức đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ, tay nghề, tác phong công nghiệp cho NLĐ. Tổ chức giám sát việc thanh toán chi trả tiền lương cho NLĐ đúng, đủ, kịp thời, tham gia điều chỉnh đơn giá tiền lương, tham gia vào quá trình tổ chức sắp xếp, giao sản lượng hợp lý. Đến nay, Công ty đã có 1.078/1.160 lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Công đoàn còn phối hợp với chuyên môn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ nên NLĐ rất phấn khởi. Chị Phạm Thị Thủy, công nhân Công ty chia sẻ: Công ty thực hiện rất tốt nội dung TULĐTT. Riêng tôi rất tâm đắc điều khoản 18 là Công ty tạo điều kiện về thời gian, bố trí làm việc hành chính hoặc ca 1 để NLĐ học tập, nâng cao trình độ.

Bên cạnh đó, định kỳ hàng năm, Công đoàn cùng chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, luyện tay nghề thi thợ giỏi, các phong trào ngày càng thiết thực, hiệu quả. Qua các phong trào thi đua đã nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

của Công ty. Năm 2017, tổng doanh thu của Công ty đạt 110 tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 18 triệu USD; lợi nhuận sau thuế đạt 9 tỷ đồng; nộp ngân sách 5 tỷ đồng; thu nhập của NLĐ đạt từ 5,2 - 6 triệu đồng/người/tháng. Năm 2017 Công ty phát động 6 đợt thi đua với tổng số tiền khen thưởng các tập thể, cá nhân 5,8 tỷ đồng. Cùng với đó, với tinh thần tương thân tương ái, Công đoàn Công ty đã phát động xây dựng các quỹ mái ấm công đoàn, xã hội, từ thiện, đặc biệt là quỹ tương thân tương ái. Trong 5 năm (2013 - 2018), Công đoàn Công ty đã chi 975 triệu đồng cho công tác này; ủng hộ đồng bào vùng bị bão, lụt, tham gia xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ tình thương, công tác xã hội số tiền 179 triệu đồng. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn được Công đoàn và chuyên môn quan tâm, duy trì.

Với những kết quả đạt được trong việc nâng cao chất lượng TULĐTT, hàng năm Công đoàn Công ty được Công đoàn ngành Công Thương công nhận là công đoàn cơ sở vững mạnh. Năm 2017, Công đoàn Công ty được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.

NGUYỄN CƯỜNG

Câu nói ấy của Trung úy Bùi Thị Bích Ngọc, vợ Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh, chiến đấu viên Tiểu đoàn Đặc công 18, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, hy sinh trong vụ rơi máy bay Mi-171 tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất (Hà Nội) ngày 7/7/2014 để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Sau hơn 4 năm từ ngày chống hy sinh, với chị Ngọc, con trai là điểm tựa để chị vượt qua mọi khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

## "Con trai là điểm tựa của tôi"

Đây cũng là khoảng thời gian chị dành hết cho con trai yêu quý của mình. Cách đây vài ngày, chị Ngọc xin đơn vị nghỉ phép để lên Hà Nội cùng với hội chị em có chồng hy sinh đến thăm hương cho các anh tại nơi xây ra tai nạn. Chị kể: Mỗi người một quê hương, một hoàn cảnh nhưng năm nào cũng vậy, cứ vào ngày 7/7 là mọi người tổ chức gặp mặt tại Hà Nội rồi lên đó thăm hương cho các anh và để các con có khoảng thời gian vui chơi bên nhau. Từ ngày các anh hy sinh, chị em chúng tôi đều giữ liên lạc thường xuyên, ai có công việc gì là mọi người hỗ trợ, giúp đỡ nhau.

Nhớ về những ngày gia đình còn hạnh phúc bên nhau, chị Ngọc chực trào nước mắt. Chị và anh quen nhau cũng thật tình

cờ, sau vài tháng tìm hiểu, yêu nhau rồi nên duyên vợ chồng. Biết anh là bộ đội, công việc thường xuyên phải xa nhà nhưng chị vẫn đến với anh không một toan tính. Chị nhớ lại: Tốt nghiệp Trường Trung cấp Du lịch Hà Nội nhưng sau gần một năm ra trường vẫn không xin được việc tôi quyết định về quê làm công nhân may gắn nhà để tiện chăm sóc bố mẹ già. Trong khoảng thời gian đó, tình yêu của tôi với anh chớm nở, rồi quyết định về sống chung một nhà. Cuộc sống vợ chồng thế những ngày đầu thiếu thốn đủ bề nhưng đầy hạnh phúc.

Chỉ Ngọc không nghĩ rằng đó lại là những lời cuối cùng anh nói với chị. Ngày hôm sau (7/7), chị nhận được tin anh gặp tai nạn trong khi cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ. 19 căn bộ, chiến sĩ hy sinh còn Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh và Thượng úy Đinh Văn Dương bị thương nặng. "Những ngày chăm sóc anh ở Bệnh viện Quân y 103, trong tôi luôn thấp nên ngọn lửa hy vọng anh ấy sẽ vượt qua hoạn nạn để trở về với mẹ con tôi nhưng rồi hy vọng ấy vụt tắt mặc dù đã được đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện tỉnh cứu chữa. Sau gần hai tháng chiến đấu với đau đớn của thương tật, ngày 2/9/2014, anh ấy mãi mãi ra đi..." - chị Ngọc xót xa nhớ lại.

Thời gian đầu khi Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh hy sinh, mẹ con chị Ngọc sống trong bộn bề khó khăn. Dù con trai Nguyễn Mạnh Hùng còn nhỏ nhưng

châu đã có ý thức về việc bố không còn nữa. Nhiều đêm Hùng nằm khóc vì nhớ bố, có khi cháu còn tập nặn sữa với mẹ. Con muốn sinh nhật này được bố tặng quà... Nghe con nói thế, chị có niềm nếm cảm xúc, đến lòng mình phải cố gắng hết sức thay anh nuôi con khôn lớn. Được sự đồng ý của gia đình, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Đông Hưng, chị dẫn vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. Được sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng, sự giúp đỡ tận tình của đồng đội, cuối năm 2016, ngôi nhà mới của chị được xây dựng tại thị trấn Đông Hưng. "Tâm nguyện của anh dành cho tôi đã được thực hiện. Giờ đây tôi chỉ mong mình có thật nhiều sức khỏe để phần đầu hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị, nhiệm vụ của người mẹ, người cha và người con trong gia đình" - chị Ngọc tâm sự.

Động cảm với hoàn cảnh của Trung úy Bùi Thị Bích Ngọc, Thượng tá Đặng Văn Dũng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đông Hưng chia sẻ: Vừa qua đồng chí Ngọc nhận quyết định chuyển từ công nhân viên quốc phòng sang quân nhân chuyên nghiệp, đây cũng là động lực nhưng cũng là trách nhiệm để đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Dù hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng đồng chí luôn sắp xếp việc nhà hợp lý để sẵn sàng nhận và hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn tạo điều kiện để đồng chí làm việc cũng như chia sẻ những khó khăn, vất vả trong cuộc sống.

TẮT ĐẠT



Trung úy Bùi Thị Bích Ngọc luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở cơ quan.